

ยกระดับคุณภาพชีวิตชาเล้งอ่อนนุช คว่า'กรุงไทยต้นกล้าสีขาว'

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2555 ได้ทีมเยาวชนชนะเลิศในการประกวดแล้ว โดยคณะกรรมการมีมติให้ "ทีมชาเล้งไทย หัวใจพัฒนา" จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว่ารางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมต๋าสาดบ้านเฮา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่และเงินรางวัลรวม 225,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมตะเบงมาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับโล่และเงินรางวัลรวม 210,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ

นายวรภัค อินยารักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หัวใจสำคัญของโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว คือ การส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการทำกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งน่าประทับใจมากที่สุดที่นักศึกษาไม่เพียงเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ยังสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนาภูมิปัญญา การทำขนมประจำท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาชุมชนมีการดำเนินงานไปได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาพืชผลทางการเกษตร รวมถึงไปถึงสมุนไพรต่างๆ

"การที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มาคิดในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้น ยังนับเป็นการสร้างความรู้ให้กับตัวเอง สามารถนำไปใช้ในชีวิตรจริงๆ ทำให้รู้จักประมาณตน รู้จักความพอประมาณ รู้จักความพอเพียง แล้วก็มีการบริหารความเสี่ยง ไม่ประมาท มีการดูเรื่องการลงทุน ไม่ทำเกินตัว ใช้เกินตัว สิ่งเหล่านี้จะให้นักศึกษาและ



ชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความสุข จะเห็นว่าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน สามารถนำไปใช้ได้ทั้งบริษัทใหญ่ บริษัทเล็ก ชุมชนใหญ่ ชุมชนเล็ก มาจนถึงเป็นบุคคล ดังที่เด็กๆ ได้เรียนรู้" กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย กล่าว

ทีมชนะเลิศที่เป็นนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ นางสาวรดาพร พุทธิธนาธร, นางสาวอภิษฎา กอวัฒนา, นางสาวชมชน คลังสุภาวิพัฒน์, นางสาวชลธิชา อุ่นฤทธิชัย และนายสุรพัชร บำรุงสุข นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งได้รวมกลุ่มกันทำโครงการชาเล้งไทยหัวใจพัฒนา เพิ่มคุณค่าชีวิตที่ยั่งยืน โดยน้องๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของอาชีพ

ชาเล้ง จึงได้มุ่งเน้นโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ที่ถูกสังคมละเลย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเข้าไปพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังได้ส่งเสริมและสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ผ่านภารกิจกรมต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เข้าไปพัฒนากองทุนและระบบการทำบัญชี รายรับรายจ่ายของคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบระเบียบมีความถูกต้องมากขึ้น

ด้าน นางสาวดาราร พุทธิธนาธร

ธนธร หัวหน้า
ทีม กล่าวว่
แนวคิดหลักของ
การทำโครงการ
ชาวเลไทย
หัวใจพัฒนา
เพราะมองว่

คนทำอาชีพชาวเลถูกละเลย

ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงคิดว่ทำอย่างไรถึง
จะให้คนกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเขาได้ ซึ่งมองว่หากเราพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในชุมชนเก็บขยะ รดน้ำต้นไม้ แล้วย่อยอวนนุช 14 ได้
ทั้งการทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆ การพัฒนากองทุน
และทำระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของคนในชุมชนให้
เป็นระบบระเบียบ ก็จะทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนดีขึ้น ส่วนเด็กๆ ก็จะมีโอกาสเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต

“จุดเด่นของโครงการคือ การนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป แต่ว่าคนส่วนมากอาจจะมองข้ามไป คือ เอาเรื่องสังคมเมืองมาเล่น โดยเฉพาะเรื่องของอาชีพคนขับชาวเลเก็บขยะ หนูคิดว่าโครงการพวกหนูอาจจะจับต้องยาก และวัดผลยาก แต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหา แล้วสามารถรับรู้และช่วยกันพัฒนาแก้ไขต่อไปได้ คิดว่กระจายได้มากกว่าการมุ่งเน้นแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งคะ”

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2555 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกปีนี้มีจำนวน 41 ทีม แต่มีทีมที่ถอนตัวออกไป 2 ทีม จึงเหลือ 39 ทีม ซึ่งทั้ง 39 ทีมได้มาจัดนิทรรศการพร้อมนำเสนอเรื่องราวการดำเนินโครงการของพวกเขา ตั้งแต่การเลือกชุมชนหรือธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การทำการตลาด และการดำเนินโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงและยกระดับชุมชนต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น ขณะที่เด็กๆ ในชุมชนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ทำ

นอกจากรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแล้วยังมีรางวัลอื่นๆ อีก เช่น รางวัลการออกแบบ

โปสเตอร์ดีเด่น 3 รางวัล ซึ่งทีมชาเล้งไทยหัวใจพัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง นอกจากนั้นมี “ทีมกลมเกลียว” จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และทีม “มอน้ำรี” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และอันดับสอง

ส่วนรางวัลนำเสนอโครงการดีเด่น ชนะเลิศได้แก่ “ทีมตะเบงมาน” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ “ทีมมอน้ำรี” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรองชนะเลิศอันดับสองมี 2 ทีม ได้แก่ “ทีมตั้งใจ” จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และ “ทีมต้า

ลาดบ้านเฮา”
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
รางวัล

บุธดีเด่น ชนะ
เลิศได้แก่ “ทีม
ต้าลาดบ้านเฮา”
รองชนะเลิศอันดับ
หนึ่งคือ “ทีมชาเล้ง
ไทยหัวใจพัฒนา”
และ “ทีมโบของ”
จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ

วิทยาเขต

สกลนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

รางวัลสนับสนุนโครงการดีเด่น สำหรับมหาวิทยาลัยทุนสนับสนุน 50,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษจาก ป.ป.ช. ด้านการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติได้แก่ทีม ตั้งใจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้สังคม โดยถือเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในระยะยาว มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งสามารถนำความรู้ประสบการณ์และทัศนคติที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตจริงในการประกอบอาชีพ.

